

## กฎระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมทางเพศสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรม

เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมอาจถูกลงโทษทางวินัย - หรือให้ออกจากงาน - อันมีสาเหตุจากความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้

- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในประเทศของตนก็ตาม การกล่าวอ้างว่าไม่ทราบอายุจริงของบุคคลนั้นไม่ถือเป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผล
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมจ่ายเงิน เสนอการจ้างงาน ให้สิ่งของ หรือบริการใดๆ เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการให้สิ่งของและบริการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้คำสัญญาว่าจะให้สิ่งของ หรือ บริการ เพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ การถูกหมิ่นประมาทหรือ การถูกหาประโยชน์ รวมถึงการจ่ายหรือเสนอเงินเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศอีกด้วย
- เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมมีอิทธิพลเหนือผู้ที่ได้รับสิ่งของหรือบริการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีอำนาจเหนือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้ องค์กรด้านมนุษยธรรมจึงเรียกร้องมิให้เจ้าหน้าที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ใดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจมีผลทำให้การทำงานด้านมนุษยธรรมมีความตรงไปตรงมา และได้รับความน่าเชื่อถือน้อยลง
- หากเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมท่านใดกังวลหรือสงสัยว่ามีบุคคลในองค์กรของตนหรือองค์กรด้านมนุษยธรรมอื่นมีความประพฤติที่อาจฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมทางเพศของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่ต้องรายงานเรื่องดังกล่าว โดยกระทำตามขั้นตอนที่องค์กรของตนกำหนดขึ้น
- เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมต้องร่วมกันสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ ผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาระบบเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี้

ท่านสามารถศึกษาหลักปฏิบัติของคณะกรรมการประจำระหว่างหน่วยงาน (Inter-Agency Standing Committee - IASC) ว่าด้วยการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศได้ที่

[http://www.pseatastaskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea\\_iasc\\_english.doc](http://www.pseatastaskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc)

บทความในภาษาอย่างง่ายนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของคณะกรรมการประจำระหว่างหน่วยงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อประชากรผู้ได้รับผลกระทบและการปกป้องบุคคลเหล่านั้นจากการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศ และ องค์กรนักแปลไร้พรมแดน